
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ 
วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ผู้เข้าประชุม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางลัดดา              โสวะ ประธานสภา อบต. ลัดดา           โสวะ  
๒ นายบรรจง            หงษ์พรม รองประธานสภา อบต. บรรจง          หงษ์พรม  
๓ นายเชิดพงษ์          ปลั่งกลาง เลขานุการสภา อบต. เชิดพงษ์        ปลั่งกลาง  
๔ นายแก้ว               ภาวะกา ส.อบต.เขต ๑ แก้ว             ภาวะกา  
๕ นายเสถียร            วิถีเทพ ส.อบต.เขต ๒ เสถียร          วิถีเทพ  
๖ นางนันทิยา           แพนไธสง ส.อบต.เขต ๒ นันทิยา         แพนไธสง  
๗ นายประมวล         พิมลนอก ส.อบต.เขต ๓ ประมวล       พิมลนอก  
๘ นายบุญส่ง            ไลนอก ส.อบต.เขต ๓ บุญส่ง           ไลนอก  
๙ นายบุญจันทร์        ประภาการ ส.อบต.เขต ๔ บุญจันทร์       ประภาการ  

๑๐ นายณรงค์            จรรยา ส.อบต.เขต ๔ ณรงค์           จรรยา  
๑๑ นายถนอม            ยิ้มจอหอ ส.อบต.เขต ๕ ถนอม           ยิ้มจอหอ  
๑๒ นายวิชาญ            พรมสุภาพ ส.อบต.เขต ๕ วิชาญ          พรมสุภาพ  
๑๓ นางสาวชญานุช     ทรัพย์สมบัติ ส.อบต.เขต ๖ ชญานุช     ทรัพย์สมบัติ  
๑๔ นายสมัย              โนนสงคราม ส.อบต.เขต ๗ สมัย          โนนสงคราม  
๑๕ นายดาวเรือง         ทันมา ส.อบต.เขต ๗ ดาวเรือง      ทันมา  
๑๖ นายกวี                นามโท ส.อบต.เขต ๘ กวี               นามโท  
๑๗ นายสายเย็น         นามวงษา ส.อบต.เขต ๘ สายเย็น      นามวงษา  
๑๘ นางจีระพร           ประวันจะ ส.อบต.เขต ๙ จีระพร         ประวันจะ  
๑๙ นายชัยรัตน์          พาบุดดา ส.อบต.เขต ๙ ชัยรัตน์        พาบุดดา  
๒๐ นายถวิล              อุดมไชย ส.อบต.เขต ๑๐            ลา  
๒๑ นายณัฐพงศ์          ค าบุญยอ ส.อบต.เขต ๑๑ ณัฐพงศ์        ค าบุญยอ  
๒๒ นายเพ็ง               ประนามมะโกสา ส.อบต.เขต ๑๑            ลา  
๒๓ นางสุพิศ              แพนไธสง ส.อบต.เขต ๑๒ สุพิศ             แพนไธสง  
๒๔ นางลัดดา            บัวภา ส.อบต.เขต ๑๒ ลัดดา            บัวภา  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายศุกฤษณพงศ์    ศิริศักดิ์ นายก อบต. ศุกฤษณพงศ์    ศิริศักดิ์  
๒ นางสาวกัลยาณี       ค าธานี รองนายก อบต. กัลยาณี         ค าธานี  
๓ นายสุบัน                 ค าหลง รองนายก อบต. สุบัน              ค าหลง  
๔ นายสมหมาย          สียางนอก เลขานุการนายก อบต.   สมหมาย       สียางนอก  
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๕ นางสาวพรทิพย์      จันทะดวง     นักวิเคราะห์ฯ พรทิพย์         จันทะดวง      
๖ นายภัทราวุฒิ         ชาโคตร ผอ.กองการศึกษา ภัทราวุฒิ       ชาโคตร  
๗ นายสุเมธ           ทองภู ที่ปรึกษานายก อบต.  สุเมธ           ทองภู  
๘ นายบุญยง               ชิดนอก นายช่างโยธา อบต บุญยง               ชิดนอก  
๙ นายอดิเรก            โคตรปัดทุม นักพัฒนาชุมชน อดิเรก         โคตรปัดทุม  

 

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นางลัดดา  โสวะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง กล่าวเปิด
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑  

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายภัทราวุฒิ ชาโคตร ๑.๑ โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔  
ผอ.กองการศึกษา กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ลานกีฬากลางเทศบาลเมืองบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  

ประเภทกีฬาสากล ๑.ฟุตบอลชายผสม ๗ คน ให้ผู้มีอายุ เกิน ๔๐ปีขึ้นไป ร่วม ๒ คน วันนี้แข่งขันเป็น
คู่ท่ี ๒ เจอ อบต.ด่านช้าง  ๒.วอลเลย์บอลผสมชาย ๒ คน หญิง ๔ คน วันนี้แข่งขันเป็นคู่ที่ ๒ เปตอง
ผสม ชาย ๒ หญิง ๑ แข่งขันคู่ที่ ๒  ในวันเปิด/ปิด งานคือวันที่ ๒๔ กุมถาพันธ์ ๒๕๖๐ จะมีการ
แข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน ๕ ประเภท ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ วันพิธีเปิดงานขอให้ท่านสมาชิก เข้าร่วมงาน
แต่เช้าด้วย เวลา ๐๗.๐๐น. เพราะ อบต.ขุนทองเป็นขบวนแรกขอความร่วมมือท่านสมาชิกช่วยเข้า
ร่วมงานแต่เช้าด้วย การแต่งกายใส่เสื้อที่ อบต.แจกให้และกางเกงขอเป็นกางเกงวอร์มโทนสีด า 
รองเท้าผ้าใบสีโทนด า 
๑.๒ โครงการงานบัวไหมบัวใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เริ่มวันที ๔-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 
คงเหมือนเดิมวันเปิดงานคือวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ มีรถขบวนแห่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับ
การแต่งกายโทนสีด า –ขาว ส าหรับจ านวนผู้เข้าร่วมขบวนไม่ต่ ากว่า ๒๐๐ คน นางร า จ านวน ๔๐ คน 
จุดตั้งขบวนรถถนนหน้าที่ว่าการอ าเภอ ผู้ร่วมขบวนแห่ จุดรวมตัวกันที่หน้าที่ว่าการอ าเภอ เวลา
ประมาณ ๑๕.๐๐น.รวมตัวกัน ในการตกแต่งรถขบวนแห่คงด าเนินการก่อนวันงานประมาณ ๑ 
อาทิตย์ จะออกหนังสือหรือประชุมปรึกษาก่อนจะเตรียมงาน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ 
๑ ประจ าวันที่ ๒๐ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มติที่ประชุม  รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เสนอเอพิจารณา 
๓.๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุม ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนทอง สมัยสามัญ    ประจ าปี ๒๕๖๐ 

นางลัดดา   โสวะ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไข 
ประธานสภา อบต. เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลา

และวันเริ่มต้นประชุมสามัญของ  ปีถัดไป และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๕)พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย
หรือหลายสมัยแต่ไม่เกินสี่สมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดค่ะและในวันนี้ ขอให้ที่ 
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ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง ขอให้เสนอว่าที่ประชุมจะก าหนดกี่สมัย และวันเริ่มต้น
แต่ละสมัย ระยะเวลากี่วัน สิ้นสุดวันใด ขอเชิญเสนอเลยค่ะ 

นางสาวพรทิพย์ จันทะดวง   ขอชี้แจงห้วงระยะเวลาที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องประชุมพิจารณาตาม กฎหมายและ 
นักวิเคราะห์ฯ ระเบียบก าหนด ช่วงเดือนเมษายนพิจารณาติดตามแผนฯ ช่วงเดือนสิงหาคมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ช่วงเดือนตุลาคม พิจารณาติดตามแผนฯ อยากให้เสนอวันเริ่มต้นช่วงกลางเดือน
ของแต่ละสมัยจะได้ท าเอกสารให้เสร็จทันการประชุมแต่ละสมัย 

นายบุญจันทร์ ประภาการ  ผมขอเสนอในการบรรจุโครงการเข้าสู่แผนพัฒนาสามปีขอให้แจ้งสมาชิกให้ได้รับทราบล่วงหน้า 
ส.อบต.เขต ๔  เพราะในปีที่ผ่านมาไม่แจ้งล่วงหน้าเลย 
นางสาวพรทิพย์ จันทะดวง   ในปีที่ผ่านมาดิฉันลาคลอดก็เลยโทรแจ้งสมาชิกทางโทรศัพท์ ขออภัยด้วยค่ะ 
นักวิเคราะห์ฯ  
นางสุพิศ แพนไธสง ขอเสนอการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ คือสี่สมัย สมัยสามัญ สมัยที่๑ 
ส.อบต.เขต ๑๒  เดือน กุมภาพันธ์ สมัยที่ ๒ เดือนเมษายน  สมัยที่ ๓ เดือนสิงหาคม  สมัยที่ ๔ เดือนธันวาคม 
นางลัดดา  โสวะ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ขอเชิญค่ะ 
นายประมวล พิมลนอก ผมขอเสนอสี่สมัย สมัยที่ ๑เดือนกุมภาพันธ์ สมัยที่ ๒ เดือนเมษายน สมัยที่ ๓ เดือนสิงหาคมสมัยที่ ๔  
ส.อบต.เขต ๓  เดือนตุลาคม 
นางลัดดา  โสวะ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ขอเชิญค่ะ  .ถ้าไม่ขอมติที่ประชุม  
ประธานสภาอบต.  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๑๘  เสียง 
   ลา  ๒ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ ๑ เสียง คือนายประมวล พิมลนอก   
   งดออกเสียง ๒ เสียง คือนางลัดดา  โสวะ,นายบรรจง หงษพ์รม 

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง ได้มีมติเห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 
สมัยที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ สมัยที่ ๒ เดือนเมษายน  สมัยที่ ๓ เดือนสิงหาคม  สมัยที่ ๔ เดือน
ธันวาคม 
ต่อไปเป็นการก าหนดวันเริ่มต้น ระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน วันสิ้นสุดสมัยประชุมสมัยสามัญแต่ละสมัย
ขอเชิญเสนอค่ะ  

นางสุพิศ แพนไธสง ขอเสนอวันเริ่มต้นสมัยประชุมสมัยสามัญ วันที่ ๑๕  ระยะเวลา ๑๕ วันสิ้นสุด วันที่  ๒๙ ของทุกสมัย 
ส.อบต.เขต๑๒ 
นางลัดดา  โสวะ  มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ขอเชิญค่ะ 
ประธานสภา อบต. . 
นายบุญจันทร์ ประภาการ ผมขอเสนอขอเสนอวันเริ่มต้นสมัยประชุมสมัยสามัญ วันที่ ๗  ระยะเวลา ๑๕ วันสิ้นสุด วนัที่  ๒๑ 
 ส.อบต.เขต๔  ของทุกสมัย 
นางสาวพรทิพย์ จันทะดวง  ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดให้ทราบขอให้ที่ประชุมเสนอช่วงกลางเดือนเพราะจะได้ท าเอกสารให้ทัน 
นักวิเคราะห์ฯ  ประชุม 
นางลัดดา  โสวะ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาอบต. 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ   ๑๙  เสียง 
   ลา  ๒ เสียง   
   งดออกเสียง ๒ เสียง คือนางลัดดา  โสวะ,นายบรรจง หงษ์พรม   
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ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง ได้มีมติเห็นชอบก าหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ 
เริ่มวันที่ ๑๕ ระยะเวลา ๑๕ วัน วันสิ้นสุด วันที่ ๒๙ ของทุกสมัยประชุมสมัยสามัญ 
ต่อไปก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป พร้อมก าหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุม
ระยะเวลาการประชุมพร้อมวันสิ้นสุดสมัยประชุม ขอเชิญเสนอค่ะ 

นางสาวชญานุช ทรัพย์สมบัติ ดิฉันขอเสนอสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ของปีถัดไปคือเดือน กุมภาพันธ์ วันเริ่มต้นสมัย  
ส.อบต.เขต ๖  ประชุม คือวันที่ ๑๕ ระยะเวลา ๑๕ วัน วันสิ้นสุดสมัยประชุมสมัยแรกคือวันที่ ๒๙  
นางลัดดา  โสวะ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มี มติที่ประชุมเห็นชอบ 
ประธานสภาอบต.  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๒๑  เสียง 
   ลา    ๒ เสียง   
   งดออกเสียง ๒ เสียง คือนางลัดดา  โสวะ,นายบรรจง หงษ์พรม   

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง ได้มีมติเห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญสมัย
แรกของปีถัดไปเป็นเดือน กุมภาพันธ์ วันเริ่มต้นสมัยประชุม วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ระยะเวลา ๑๕ วัน 
วันสิ้นสุดวันที่๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

เวลา ๑๑.๐๐ น.พัก ๑๐ นาท ี
ประชุมต่อ เวลา ๑๑.๑๐ น. 

๓.๒ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ข้อ ๒๗ ดังนี้ โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่ จ านวน ๘๔,๐๐๐ บาท 

นางลัดดา  โสวะ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ ตามระเบียบ 
ประธานสภา อบต. กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗  โอน

เพ่ิมเป็นรายการใหม่ จ านวน ๘๔,๐๐๐ บาท ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ท่านศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง ได้ยื่นญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ ขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดพร้อมหลักการและเหตุผล ในการขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ ในระเบียบวาระที่ ๓.๒ ขอเชิญค่ะ 

นายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ ตามระเบียบ 
นายก อบต.  กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธงีบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ ดังนี้  

โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่ จ านวน 84,000 บาท 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 84,000 บาท ดังนี้ 
1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 4 เครือ่ง ๆ ละ 21,000 

บาท เป็นเงิน 84,000 บาท 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก 
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จ านวน 1 หน่วย 

/-มีจอภาพ... 
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- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth  
 (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559) 
(ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕60-๒๕62) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 163) 
โอนลด จ านวน 84,000 บาท 
1.แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
1) โครงการซ่อมแซมปรับปรุงหลังคา ศพด.บ้านหนองหว้าเอน (ค าชี้แจงหน้า 73) ตั้งไว้ 
625,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 625,000 บาท ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้จ านวน 84,000 บาท 
เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง มีพนักงานและภารกิจในการบริการ
ประชาชนเพิ่มมากข้ึน จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามความในข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 

นางลัดดา  โสวะ  ขอบคุณศุกฤษณพงศ์  ศิริศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดในการ 
ประธานสภา อบต. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่า

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 4 เครื่อง ๆ ละ 21,000 บาท เป็น
เงิน 84,000 บาท มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญค่ะ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพิจารณา ขอเชิญ
ค่ะ.....ถ้าไมมีขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๑๙  เสียง 
   ลา  ๒ เสียง   
   งดออกเสียง ๒ เสียง คือนางลัดดา  โสวะ,นายบรรจง หงษ์พรม 

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จ านวน ๔ เครื่องๆละ 
๒๑,๐๐๐บาท เป็นเงิน ๘๔,๐๐๐ บาท 
 

๓.๓ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ข้อ ๒๗ ดังนี้ โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑๔,๐๐๐ บาท 

นางลัดดา  โสวะ           ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ ตามระเบียบ  
ประธานสภา อบต. กระทรวงมหาดไทยด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗  โอน

เพ่ิมเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑๔,๐๐๐ บาท ท่านศุกฤษณพงศ์  ศิริศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนทอง ได้ยื่นญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ
เชิญท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดพร้อมหลักการและเหตุผล ในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในระเบียบวาระที่ ๓.๓ ขอเชิญค่ะ 

นายสมหมาย สียางนอก ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกให้ชี้แจงรายละเอียดพร้อมหลักการและเหตุผลในครั้งนี้ขออนุมัติ 
เลขานุการนายก อบต. โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ ดังนี้ 
 

/โอนเพิ่ม... 
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โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑๔,๐๐๐ บาท 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน จ านวน 3 รายการ เป็นเงิน 14,000 บาท ดังนี้ 
1) ตู้เอกสาร 2 บาน จ านวน 2 ตัวๆ ละ 3,900 บาท   เป็นเงิน  7,800  บาท 

     2) โต๊ะท างานระดับ 3-6   จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท   เป็นเงิน 5,000 บาท 
       3) เก้าอ้ีตาข่าย จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 1,200 บาท   เป็นเงิน 1,200 บาท 

รวมครุภัณฑ์ส านักงานทั้ง 3 รายการ เป็นเงิน 14,000 บาท 
    (ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕60-๒๕62) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 162) 

โอนลด จ านวน 14,000 บาท 
1.แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
1) โครงการซ่อมแซมปรับปรุงหลังคา ศพด.บ้านหนองหว้าเอน (ค าชี้แจงหน้า 73) ตั้งไว้ 625,000 
บาท คงเหลือก่อนโอน 541,000 บาท ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้จ านวน 14,000 บาท 
เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจาก ปัจจุบันมีพนักงานเจ้าหน้าที่และภารกิจต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนทองเพ่ิมมากข้ึน ท าให้มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร โต๊ะท างานและเก้าอ้ีเพ่ือใช้
ปฏิบัติงานในการบริการประชาชน ทั้งนี้การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามความในข้อ 27 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 

นางลัดดา  โสวะ  ขอบคุณท่านสมหมาย  สียางนอก  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง ที่ได้ชี้แจง 
ประธานสภา อบต. รายละเอียดในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ที่ตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ซื้อตู้โต๊ะเก้าอ้ีงบประมาณทั้งสิ้น ๑๔,๐๐๐ บาท  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญ
ค่ะ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณา ขอเชิญค่ะ.....ถ้าไมมีขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ ๑๙  เสียง 
   ลา  ๒ เสียง   
   งดออกเสียง ๒ เสียง คือนางลัดดา  โสวะ,นายบรรจง หงษ์พรม 

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง ได้มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน งบประมาณ ๑๔,๐๐๐ บาท 
 

๓.๔  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ข้อ ๒๗ ดังนี้ โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่ จ านวน ๓๕,๐๐๐ บาท 

นางลัดดา  โสวะ           ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามระเบียบกระทรวง  
ประธานสภา อบต.         มหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ โอนเพ่ิมเป็น

รายการใหม่ จ านวน ๓๕,๐๐๐  บาท ท่านศุกฤษณพงศ์  ศิริศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ขุนทอง ได้ยื่นญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขอเชิญ
ท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดพร้อมหลักการและเหตุผล ในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในระเบียบวาระที่ ๓.๔ ขอเชิญค่ะ 

นายสมหมาย สียางนอก  ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกให้ชี้แจงรายละเอียดพร้อมหลักการและเหตุผลในครั้งนี้ขออนุมัติโอน 
เลขานุการนายก อบต.    เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี 

งบประมาณขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ ดังนี้  
 

/โอนเพิ่ม... 
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โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่ จ านวน 35,000 บาท 
1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
1.1 โครงการติดตั้งระบบน้ าประปา บ้านดอนคนทา หมู่ที่ 3 จ านวน  35,000 บาท 
เชื่อมระบบท่อเข้าหอถังสูง พร้อมติดตั้งมอเตอร์ปั๊มน้ าแบบหอยโข่ง 1 งาน รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ขุนทองก าหนด(ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕60-๒๕62)แก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับ
ที่ ๑)พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 2 หน้า 17) 
โอนลด จ านวน 35,000 บาท 
1.แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
1) โครงการซ่อมแซมปรับปรุงหลังคา ศพด.บ้านหนองหว้าเอน (ค าชี้แจงหน้า 73) ตั้งไว้ 625,000 
บาท คงเหลือก่อนโอน 527,000 บาท ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้จ านวน 35,000 บาท 
เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจาก เครื่องปั๊มน้ าระบบประปาเดิมไม่สามารถใช้งานได้ท าให้ชาวบ้านดอน
คนทาเดือดร้อนไม่มีน้ าใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค ทั้งนี้การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามความใน
ข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2541 ขอให้เสนอที่ประชุมสภาให้ด้วยครับ  

นางลัดดา  โสวะ  ขอขอบคุณท่านสมหมาย  สียางนอก เลขานุการนายก ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดพร้อมหลักการและ 
ประธานสภาอบต. เหตุผลในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งนี้ ใน

ระเบียบวาระท่ี ๓.๔ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญอภิปรายได้เลยค่ะ เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
พิจารณา ขอเชิญค่ะ 

นายบุญส่ง  ไลนอก ผมขอชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นเนื่องจากระบบน้ าประปาบ้านดอนคนทา หมู่ที่ ๓ ได้รับ 
ส.อบต.เขต ๓ งบประมาณก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้านแล้วยังขาดระบบท่อพร้อมติดตั้งมอเตอร์หอยโข่ง

สูบน้ าเพื่อเชื่อมต่อระบบประปาเดิม  ชาวบ้านดอนคนทา หมู่ที่ ๓ มีประชากรมากขึ้นเกรงว่า
น้ าประปาหมู่บ้านจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้าน จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณครั้งนี้ 

นายบุญจันทร์ ประภาการ ผมขอสอบถามมอเตอร์ปั้มแบบหอยโข่ง เรียกว่า ๑ งานหรืออะไรขอสอบถามครับ 
ส.อบต.เขต ๔ 
นายเชิดพงษ์ ปลั่งกลาง ขอตอบว่าเป็นระบบประปาเป็นชุด ทั้งระบบประปามีทั้งปั้มท่อในหนึ่งชุดนั้นเรียกว่า งาน 
ปลัดอบต. 
นายบุญยง  ชิดนอก ผมขอชี้แจงระบบประปาของบ้านดอนคนทา หมู่ที่ ๓ มีทั้งปั้มมอเตอร์หอยโข่งพร้อมระบบท่อ 
นายช่างโยธา อบต. เชื่อมต่อระบบประปาเดิม พร้อมท าฐานคอนกรีต ๑ ชุด ในภาษาช่างเรียกว่า ๑ งาน 
นางลัดดา  โสวะ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญค่ะ...ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภา อบต.  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ ๑๙  เสียง 
   ลา  ๒ เสียง   
   งดออกเสียง ๒ เสียง คือนางลัดดา  โสวะ,นายบรรจง หงษ์พรมที่ 

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง ได้มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการติดตั้งระบบประปา บ้านดอนคนทา งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท 
 

            ๓.๕  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ข้อ ๒๗ ดังนี้ โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

/นางลัดดา... 
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นางลัดดา  โสวะ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ตามระเบียบกระทรวง  
ประธานสภา อบต. มหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗  โอนเพิ่มเป็น

รายการใหม่ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท ท่านศุกฤษณพงศ์  ศิริศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ขุนทอง ได้ยื่นญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอเชิญ
ท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดพร้อมหลักการและเหตุผล ในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในระเบียบวาระที่ ๓.๕ ขอเชิญค่ะ 

นายสมหมาย  สียางนอก ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกให้ชี้แจงรายละเอียดพร้อมหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติโอน 
เลขานุการนายก อบต. เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใน ๓.๕ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ ดังนี้  
โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่ จ านวน 20,000 บาท 
1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบเงิน
อุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
1.1 อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโค-กระบือ บ้านหนองหว้าเอน หมู่ที่ 10 จ านวน 20,000 บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโค-กระบือ บ้านหนองหว้าเอน หมู่ที่ 10 ตาม
โครงการสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโค-กระบือ บ้านหนองหว้าเอน หมู่ที่ 10 เพ่ือก่อสร้างซองเหล็ก
ส าหรับฉีดวัคซีนวัวควาย (ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕60-๒๕62) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการ
พัฒนาที่ 1 หน้า 110) 
โอนลด จ านวน 20,000 บาท 
1.แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
1) โครงการซ่อมแซมปรับปรุงหลังคา ศพด.บ้านหนองหว้าเอน (ค าชี้แจงหน้า 73) ตั้งไว้ 625,000 
บาท คงเหลือก่อนโอน 492,000 บาท ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้จ านวน 20,000 บาท 
เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจาก ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโค-กระบือ บ้านหนองหว้าเอน หมู่ที่ 10 ได้ส่ง
โครงการเข้ามาของบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มและเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน ทั้งนี้การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามความในข้อ 27 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
 ได้โปรดขอให้เสนอที่ประชุมสภาให้ด้วยครับ  

นางลัดดา  โสวะ  ขอขอบคุณท่านสมหมาย  สียางนอก เลขานุการนายก ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดพร้อมหลักการและ 
ประธานสภาอบต. เหตุผลในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งนี้ ใน

ระเบียบวาระท่ี ๓.๕ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญอภิปรายได้เลยค่ะ เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
พิจารณา ขอเชิญค่ะ 

นายบรรจง  หงษ์พรม ผมขอชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นคือกลุ่มวิสาหกิจและชุมชนของบ้านหนองหว้าเอน หมู่ที่ ๑๐ ไม่มีซอง 
ส.อบต.เขต๑๐ เหล็ก แต่ก่อนซองเป็นซองไม้เมื่อมีการฉีดวัคซีนครั้งใดจะใช้ซองในการฉีดซองไม้ก็ช ารุดหักพังจึงขอ

อนุมัติโอนเงินงบประมาณครั้งนี้ได้โปรดเห็นใจด้วย 
นางลัดดา  โสวะ  ขอสอบถามเมือ่มีการอนุมัติแล้วกลุ่มอ่ืนสามารถยืมไปใช้ฉีดวัคซีนโค-กระบือ ได้ไหม 
ประธานสภา อบต. 
นายบรรจง  หงษ์พรม ขอตอบว่าสามารถยืมได้ 
ส.อบต.เขต ๑๐ 
นางลัดดา  โสวะ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญค่ะ...ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภา อบต. 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม   เห็นชอบ ๑๙  เสียง 
   ลา  ๒ เสียง   
   งดออกเสียง ๒ เสียง คือนางลัดดา  โสวะ,นายบรรจง หงษ์พรม 

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง ได้มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโค-กระบือ บ้านหนองหว้าเอน หมู่ที่ 
๑๐  งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 
 

๓.๖  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ 
ดังนี้ โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่ จ านวน ๔๗๐,๐๐๐ บาท 

นางลัดดา  โสวะ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ ตามระเบียบกระทรวง  
ประธานสภา อบต. มหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗  โอนเพิ่มเป็น

รายการใหม่ จ านวน ๔๗๐,๐๐๐ บาท ท่านศุกฤษณพงศ์  ศิริศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ขุนทอง ได้ยื่นญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอเชิญ
ท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดพร้อมหลักการและเหตุผล ในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในระเบียบวาระที่ ๓.๖ ขอเชิญค่ะ 

นายสมหมาย  สียางนอก ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกให้ชี้แจงรายละเอียดพร้อมหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติโอน 
เลขานุการนายก อบต. เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใน ๓.๕ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ ดังนี้  
โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่ จ านวน 470,000 บาท 
1. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 470,000 
บาท ดังนี้ 

       1) โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพด.บ้านหนองหว้าเอน จ านวน 470,000 บาท 
โดยท าการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบภายในอาคาร 216 ตารางเมตร 
ปูกระเบื้องภายในอาคารใหม่ 36.00 ตารางเมตร พร้อมเดินระบบไฟฟ้าใหม่ทั้งหมด รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ขุนทองก าหนด(ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕60-๒๕62) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนว
ทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 140) 
โอนลด จ านวน 470,000 บาท 
1.แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
1) โครงการซ่อมแซมปรับปรุงหลังคา ศพด.บ้านหนองหว้าเอน (ค าชี้แจงหน้า 73) ตั้งไว้ 625,000 
บาท คงเหลือก่อนโอน 472,000 บาท ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้จ านวน 470,000 บาท 
เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจาก พื้นที่โรงอาหารของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้าเอน มี
พ้ืนที่เดียวกันกับห้องที่เด็กใช้ในการเรียนการสอน ทางผู้บริหารเห็นว่าไม่เหมาะสมไม่ควรใช้ที่เดียวกัน
จึงอยากปรับปรุงใหม่ให้เด็กมีสุขภาวอนามัยที่ดีขึ้น ทั้งนี้การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตาม
ความในข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 ได้โปรดขอให้เสนอที่ประชุมสภาให้ด้วยครับ  
 

/นางลัดดา... 
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นางลัดดา  โสวะ  ขอขอบคุณท่านสมหมาย  สียางนอก เลขานุการนายก ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดพร้อมหลักการและ 
ประธานสภาอบต. เหตุผลในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งนี้ ใน

ระเบียบวาระท่ี ๓.๖ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญอภิปรายได้เลยค่ะ เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
พิจารณา ขอเชิญค่ะ 

นายบรรจง หงษ์พรม  เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้าเอน บางท่านก็รู้บางท่านก็ไม่รู้ห้องรับประทานอาหารกับ 
ส.อบต.เขต ๑๐  ห้องเรียนของเด็กเป็นห้องเดียวกัน จะขอก่อสร้างอาคารอีกอาคารเพ่ือให้เหมาะสมส าหรับเด็ก 
นางลัดดา  โสวะ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญค่ะ...ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภา อบต.  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ ๑๙  เสียง 
   ลา  ๒ เสียง   
   งดออกเสียง ๒ เสียง คือนางลัดดา  โสวะ,นายบรรจง หงษ์พรม 

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง ได้มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศพด.บ้านหนองหว้าเอนจ านวน ๔๗๐,๐๐๐ 
บาท    
   

๓.๗  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗
และ ข้อ ๒๙ ดังนี้ โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่ จ านวน ๒๖๐,๐๐๐ บาท 

นางลัดดา  โสวะ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ ตามระเบียบกระทรวง 
ประธานสภา อบต. มหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗  โอนเพิ่มเป็น

รายการใหม่ จ านวน ๒๖๐,๐๐๐ บาท ท่านศุกฤษณพงศ์  ศิริศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ขุนทอง ได้ยื่นญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอเชิญ
ท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดพร้อมหลักการและเหตุผล ในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในระเบียบวาระที่ ๓.๗ ขอเชิญค่ะ 

นายสมหมาย  สียางนอก ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกให้ชี้แจงรายละเอียดพร้อมหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติโอน 
เลขานุการนายก อบต. เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗และ ข้อ ๒๙ ดังนี้  
โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่ จ านวน 260,000 บาท 
1.แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน 
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 7 รายการ ดังนี้ 
1.1 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกสี (สังกัด สพฐ.) จ านวน 30,000 บาท  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านโคกสี ตามโครงการการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านโคกสี เพ่ือจัดท าเอกสารต่าง ๆ และจัดหาพันธุ์ปลา ตาม
รายละเอียดของกิจกรรม (ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕60-๒๕62)แก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ ๑)พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 21) 
1.2 อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนคนทา (สังกัด สพฐ.) จ านวน 30,000 บาท  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านดอนคนทา ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนางานอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านดอนคนทา เพ่ือจัดซื้อ
อุปกรณ์ สร้างโรงเรือน และวัสดุที่ใช้ในการด าเนินงาน(ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕60-๒๕62)
แก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑)พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนา
ที ่1 หน้า 22) 

/1.3 อุดหนุน... 
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1.3 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโสกงูเหลือม (สังกัด สพฐ.) จ านวน 30,000 บาท  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านโสกงูเหลือม ตามโครงการชีวิตพอเพียง โรงเรียนบ้าน
โสกงูเหลือม เพ่ือจัดอบรม และซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการปลูกผักปลอดสารพิษ และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นใน
การด าเนินกิจกรรม(ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕60-๒๕62)แก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับ
ที่ ๑)พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หนา้ 22) 
1.4 อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา18(เพียไซย์ดอนกระชาย)(สังกัดสพฐ.)จ านวน 30,000 บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านไทยรัฐวิทยา 18 (เพียไซย์ดอนกระชาย) ตามโครงการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านไทยรัฐวิทยา 18 (เพียไซย์ดอน
กระชาย) เพ่ือจัดซื้อไก่พันธุ์ไข่พร้อมไข่ อาหารและอุปกรณ์ในการเลี้ยงไก่ พันธุ์พืช ปุ๋ยและค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ตามโครงการ (ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕60-๒๕62)แก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับ
ที่ ๑)พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 23)  
1.5 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต (สังกัด สพฐ.) จ านวน 30,000 บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต ตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนรู้สู่อาเซียน 
วัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามโครงการ(ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕60-๒๕62)แก้ไข
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑)พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 24) 
1.6 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกสว่าง (สังกัด สพฐ.) จ านวน 30,000 บาท  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านโคกสว่าง ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนางานอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนบ้านโคก
สว่าง เพื่อจัดซื้อพันธุ์ต้นมะนาว ไก่พันธุ์ไข่พร้อมไข่ อาหารและอุปกรณ์ในการเลี้ยงไก่ วัสดุอุปกรณ์
เพาะเห็ดนางฟ้าและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามโครงการ(ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕60-๒๕62)แก้ไข
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑)พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 24) 
1.7 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน (สังกัด สพฐ.) จ านวน  30,000 บาท  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนาม
เด็กเล่น โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น(ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.
๒๕60-๒๕62) แก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑)พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการ
พัฒนาที่ 1 หน้า 23)  
2.แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน
ส่วนราชการ จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
2.1 อุดหนุนโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา (สังกัด สพม.) จ านวน  50,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา ตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา เพ่ือจัดอบรม เป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ อาหาร
ว่าง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามโครงการ (ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕60-๒๕62)แก้ไขเพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑)พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 24) 
 

โอนลดและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
1) โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหว้าเอน หมู่ที่ 10(หนองไผ่-ถนนลาดยาง) (ค าชี้แจงหน้า 
82) ตั้งไว้ 600,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 600,000 บาท ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้จ านวน 
100,000 บาท คงเหลือ 500,000 บาท 

/ข้อความเดิม... 
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ข้อความเดิม 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายหนองไผ่ - ถนนลาดยาง)  จุดที่ 1 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.50 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตาราง
เมตร  จุดที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้าง  ๆ  ละ  0.50  เมตร  และ
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  1  ป้าย รายละเอียดตามแบบ  อบต.ขุนทองก าหนด ต้ัง
งบประมาณไว้ 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) (ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-
2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 60) 
ข้อความใหม่  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองไผ่ - ถนนลาดยาง) จุดที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางสองข้าง ๆ ละ 0.50 เมตร จุดที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
สองข้าง ๆ ละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย(รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ขุนทองก าหนด) ตั้งงบประมาณไว้ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) (ตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 60) 
โอนลด 
1.แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
1) โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศพด.บ้านโคกสี หมู่ที่ 2 (ค าชี้แจงหน้า 73) ตั้งไว้ 365,000 
บาท คงเหลือก่อนโอน 365,000 บาท ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้จ านวน 160,000 บาท 
รวมโอนทั้งสิ้น 260,000 บาท 
เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจาก โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลขุนทอง ได้ท าหนังสือเข้ามาเพ่ือขอสนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินกิจกรรมของเด็กนักเรียนและทางองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ จึงขอโอนงบประมาณเพ่ิมเป็นรายการใหม่ ประกอบกับถนนเส้นหนองไผ่-ถนนลาดยาง 
มีพ้ืนที่ติดกับท่ีดินของชาวบ้านท าให้ไม่สามารถก่อสร้างถนนคสล.ได้เต็มจ านวน จึงขออนุมัติโอนลด
งบประมาณลงและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงฯ ไปพร้อมด้วย ส าหรับการโอนลดโครงการปรับปรุงต่อ
เติมอาคาร ศพด.บ้านโคกสี หมู่ที่ 2 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้โอนเงินงบประมาณไป
ปรับปรุงอาคารเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามความในข้อ 27 และ
ข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2541 ขอได้โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาด้วย 

นางลัดดา  โสวะ  ขอขอบคุณท่านสมหมาย  สียางนอก เลขานุการนายก ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดพร้อมหลักการและ 
ประธานสภาอบต. เหตุผลในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งนี้ ใน

ระเบียบวาระท่ี ๓.๗ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญอภิปรายได้เลยค่ะ เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
พิจารณา ขอเชิญค่ะ 

นายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ ผมต้องการให้โรงเรียนท าโครงการเกี่ยวกับเรื่องขยะมารับเงินอุดหนุนเพ่ือที่จะปลูกฝังให้เด็ก 
นายก อบต.  มีจิตส านึกในการทิ้งขยะและลดจ านวนขยะลง 
นางลัดดา โสวะ  ดิฉันเห็นด้วยในการให้โรงเรียนท าโครงการเกี่ยวกับเรื่องขยะถ้าจะอุดหนุนโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องขยะ 
ประธานสภา อบต. จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อน 
นายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์  ในช่วงที่โรงเรียนจะรับเงินอุดหนุนจะให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
นายก อบต. 

/นางลัดดา... 
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นางลัดดา  โสวะ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญค่ะ...ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภา อบต.  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ ๑๙  เสียง 
   ลา  ๒ เสียง   
   งดออกเสียง ๒ เสียง คือนางลัดดา  โสวะ,นายบรรจง หงษ์พรม 

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง ได้มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 8 รายการ 
จ านวน ๒๖๐,๐๐๐ บาท   

เวลา ๑๒.๓๐น.พักรับประทานอาหาร 
ประชุมต่อเวลา ๑๓.๒๐น. 

๓.๘  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ 
ดังนี้ โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

นางลัดดา  โสวะ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ ตามระเบียบกระทรวง 
ประธานสภา อบต. มหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗  โอนเพิ่มเป็น

รายการใหม่ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ท่านศุกฤษณพงศ์  ศิริศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ขุนทอง ได้ยื่นญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอเชิญ
ท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดพร้อมหลักการและเหตุผล ในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในระเบียบวาระที่ ๓.๘ ขอเชิญค่ะ 

นายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ ตามระเบียบ 
นายก อบต  กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธงีบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ ดังนี้  
 

โอนเพิ่ม จ านวน 200,000 บาท 
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 
200,000 บาท ดังนี้ 
1) โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่น อบต.ขุนทอง (ค าชี้แจงหน้า 59) ตั้งไว้ 
480,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 280,000 บาท ขออนุมัติโอนเพิ่มครั้งนี้จ านวน 200,000 บาท  
 

โอนลด  จ านวน 200,000 บาท 
1.แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
1) โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศพด.บ้านโคกสี หมู่ที่ 2 (ค าชี้แจงหน้า 73) ตั้งไว้ 365,000 
บาท คงเหลือก่อนโอน 205,000 บาท ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้จ านวน 200,000 บาท 
 

เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจาก การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นมีความส าคัญในการ
ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ทั้งนี้การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามความในข้อ 27 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
 
 
 

/นางลัดดา... 
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นางลัดดา โสวะ ขอขอบคุณท่านศุกฤษณพงศ์  ศิริศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาอบต. พร้อมหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๐ ครั้งนี้ ในระเบียบวาระท่ี ๓.๘ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญอภิปรายได้เลยค่ะ เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการพิจารณา ขอเชิญค่ะ  .....ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ ๑๙  เสียง 
   ลา  ๒ เสียง   
   งดออกเสียง ๒ เสียง คือนางลัดดา  โสวะ,นายบรรจง หงษ์พรม 

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง ได้มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่น อบต.ขุนทอง 
จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท    
   

๓.๙  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๑)ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ ดังนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๑)ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙  

นางลัดดา  โสวะ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑)ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.  
ประธานสภา อบต.  ๒๕๕๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ ท่านศุกฤษณพงศ์  ศิริศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง ได้ยื่นญัตติขอ
อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑)ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 
๒๕๕๙  ขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดพร้อมหลักการและเหตุผล ในระเบียบวาระที่ ๓.๙ ขอ
เชิญค่ะ 

นายศุกฤษณพงศ์  ศิริศักดิ์ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
นายก อบต.  ๒๕๕๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ ดังนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑)ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ 
1.แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่าง ๆ  จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
1.1 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ขุนทอง  
ข้อความเดิม 
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ขุนทอง จ านวน 340,000 บาท (ค าชี้แจงหน้า 15) 
ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถพร้อมยกระดับพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนที่ 1 ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร ส่วนที่ 2 ต่อ
เติมอาคารโรงจอดรถ(EMS) ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 84.00 ตารางเมตร ส่วนที ่3 ยกระดับพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กว้าง 13.40 เมตร ยาว 23.30 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 312.22 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ขุนทองก าหนด)(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการ
พัฒนาที่ 1 หน้า 154) 
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ข้อความใหม่  
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ขุนทอง จ านวน 340,000 บาท (ค าชี้แจงหน้า 15) 
ส่วนที่ 1 ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 125 ตารางเมตร ส่วนที่2 ต่อเติมอาคารโรงจอดรถ (EMS) ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 
10.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 84.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.ขุนทองก าหนด (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 154) 
เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจาก โครงหลังคาเดิมท่ีตั้งไว้มีขนาดเล็กเกินไปไม่สามารถคลุมตัวรถทั้งคันได้ 
ท าให้มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนขนาดโครงหลังคา จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ทั้งนี้การ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามความในข้อ 29 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 

นางลัดดา  โสวะ  ขอขอบคุณท่านนายศุกฤษณพงศ์  ศิริศักดิ์ นายก อบต.ขุนทอง ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดในการขออนุมัติ 
ประธานสภา อบต. แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ขุนทอง งบประมาณ ๓๔๐,๐๐๐ บาท มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
ขอเชิญค่ะ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาขอเชิญค่ะ 

นายบรรจง  หงษ์พรม ขอสอบถามว่างบประมาณเท่าไหร่ งบประมาณเท่าเดิมหรือไม่ 
ส.อบต.เขต ๑๐ 
นายเชิดพงษ์ ปลั่งกลาง ผมขอตอบค าถามท่านบรรจง  หงษ์พรม รองประธานสภา อบต.ขุนทอง ว่างบประมาณเท่าเดิมเพียง 
ปลัด อบต. แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายละเอียดโครงการจากความกว้างของหลังคา กว้าง ๓.๐๐ เมตร    เมื่อ

รถจอดไม่พ้นรถจึงขอขยายความกว้างเพ่ิมเป็น กว้าง ๕.๐๐ เมตร และเปลี่ยนขนาดของเหล็กหลังคา
ให้ใหญ่ขึ้น 

นางลัดดา  โสวะ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ขอเชิญค่ะ...ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
ประธานสภา อบต. 
 มติที่ประชุม    เห็นชอบ ๑๙  เสียง 
    ลา  ๒ เสียง   
    งดออกเสียง ๒ เสียง คือนางลัดดา  โสวะ,นายบรรจง หงษ์พรม 

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง ได้มีมติอนุมัติ แก้ไข เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการก่อสร้างโรงจอด
รถ อบต.ขุนทอง งบประมาณ ๓๔๐,๐๐๐ บาท 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔   เรื่อง อ่ืนๆ 
นายอดิเรก โคตรปทุม การด าเนินโครงการขับเคลื่อนพลังเครือข่ายเพ่ือความเข้มแข็งท้องถิ่นสู่ต าบลสุขภาวะ(สสส) 
นักพัฒนาชุมชนฯ ๑)ทบทวนคณะท างานโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลขุนทอง 
๒)การเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายเพ่ือความเข้มแข็งท้องถิ่นสู่
ต าบลสุขภาวะ-บ้านพักโฮมสเตย์(Home stay) รบกวนทุกท่านค้นหาบ้านที่สมควรจะเป็นบ้านพัก
โฮมสเตย์ ขอให้ทางสมาชิกช่วยค้นหาช่วยดูก่อนพอได้แล้วจะมีคณะทีมไปส ารวจเช็คอีกทีเจ้าของบ้าน
ต้องมีอัธยาศัยดีสถานที่สะอาดห้องน้ าสะอาดห้องนอนกี่ห้องระบุจ านวนคนที่สามารถนอนได้ด้วยและ
มีห้องน้ าเพียงพอ มีราวตากผ้าไม้แขวนเสื้อ อุปกรณ์กาแฟ โอวัลติน อาหารเช้า  เตรียมชุดนอนเครื่อง
หมอนมุ้ง ท าประวัติรูปถ่าย เขียนใบสมัคร เขาจะมาเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนของเรา  

 
/นายศุกฤษณพงศ์... 
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นายศุกฤษณพงษ์  ศิริศักดิ์ ตอนนี้ต าบลขุนทองของเราเป็นแม่ข่ายของต าบลที่มีสุขภาวะที่ดีของจังหวัดนครราชสีมาเป็นแห่ง 
นายก อบต. เดียวของจังหวัดนครราชสีมา เราจะได้มีรายได้จากการขยายเครือข่ายซึ่งจะมีลูกข่ายที่จะมาเรียนรู้ที่

ต าบลขุนทองของเราประมาณ ๒๐ อปท.จะมาอบรมสัมมนา ดูวิถีชีวิตของชุมชนเรา บ้านพักโฮมสเตย์
จะมีรายได้ ๒๔๐-๓๐๐ บาทต่อคืนต่อคน บ้านพักโฮมสเตย์จะต้องสะอาดเจ้าของอัธยาศัยดี ห้องน้ า
สะอาด เขากินแค่อาหารเช้าข้าวต้มกาแฟ โอวัลติน กินเหมือนเรากิน ไม่ยากหรอกครับ ผมอยากให้
หาทางโซนบ้านโคกสี บ้านเกล็ดลิ้น บ้านหนองหิน บ้านขุนทอง ก่อนครับเพราะสะดวกในการไปรับไป
ส่งผู้เข้าร่วมอบรมและใกล้จุดเรียนรู้จุดดูงาน ที่หอประชุมโรงเรียนเกล็ดลิ้น วัดป่าดอนคนทา อบต.
ขุนทองเป็นศูนย์เครือข่ายของภาคอีสาน น าเสนอ สสส.ทั่วประเทศ และจะไปออกงานที่กรุงเทพ ก่อน
หน้านี้สมาชิกของเราหลายท่านได้ไปเรียนรู้วิถีชีวิตของจังหวัดก าแพงเพชร  

นายอดิเรก   โคตรปทุม ขอเพ่ิมเติมคณะท างานดังนี้ 
นักพัฒนาชุมชนฯ ๑.นายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ ๒.นายเชิดพงษ์  ปลั่งกลาง  ๓.นางสุพิศ  แพนไธสง ประธาน

กรรมการ  ๔.นางสาวกัลยาณี  ค าธานี   ๕.นางนันทิยา  แพนไธสง  ๖.นางสิทธิพร ค้าเจริญ  ๗.
สมาชิกทุกท่านเป็นทีมสนับสนุน  เขาจะมาอบรมอย่างน้อย ๒ คืน ๓ วัน  หรือ ๔ คืน ๕ วัน ก็มี 
ขอให้ท่านสมาชิกช่วยส ารวจดูบ้านที่น่าจะได้เป็นบ้านพักโฮมสเตย์ให้ก่อนแล้วจะมีทีมท่ีไปดูจะออกไป
ดูอีกที 

นายสมหมาย  สียางนอก ขอแจ้งการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในต าบลเราจะเริ่มลงพื้นที่โซนโคกสีก่อนแล้วจะด าเนินการให้ 
เลขานุการนายก ทุกหมู่บ้านต่อไป ขอความกรุณาท่านสมาชิกออกส ารวจจุดที่จะซ่อมแซมเม่ือทีมที่จะไปซ่อมแซมไฟฟ้า

สาธารณะ ถึงหมู่บ้านใดขอให้สมาชิกช่วยดูแลด้วยและชี้จุดให้ด้วยครับ เมื่อถึงหมู่บ้านใดผมจะแจ้งให้
สมาชิกทราบอีกครั้ง 

นายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ ไฟฟ้าสาธารณะมีปัญหาทุกหมู่บ้านขอให้สมาชิกไปส ารวจและชี้จุดไว้รอ ที่จะขยายรอก่อนครับ 
นายก อบต.  
นางสาวชญานุช  ทรัพย์สมบัติ ต้องการไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิม ในการใช้ไฟฟ้าจะใช้ระบบอะไร เสียบปลั๊กกับบ้านชาวบ้าน หรือใช้  
ส.อบต.เขต ๖  ระบบอัตโนมัติ 
นายเสถียร  วิถีเทพ  กรณีมีไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะแล้ว ดูสายไฟฟ้าว่าสายไฟในหมู่บ้านมีสายไฟผ่านหรือยัง จึงจะเพ่ิม 
ส.อบต.เขต ๒ ไฟฟ้าสาธารณะได้อีก ตอนนี้ในการซ่อมแซมขอแก้ปัญหาให้แต่ละหมู่บ้านก่อนและตอนนี้ไปดูปัญหาที่

เกิดข้ึน ว่าจะซื้ออะไรบ้าง 
นางลัดดา  โสวะ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ขอเชิญค่ะ ...ถ้าไม่มีปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภา อบต.   ขุนทอง สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๔.๔๐น. 
                                                                  

                                                                 เชิดพงษ์        ปลั่งกลาง  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
      (นายเชิดพงษ์        ปลั่งกลาง) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง 
 

                 บุญส่ง            ไลนอก   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายบุญส่ง            ไลนอก) 
            สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเขต ๓ 
 

บุญจันทร์      ประภาการ   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายบุญจันทร์      ประภาการ) 
            สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเขต ๔ 
 

/ชัยรัตน์... 
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ชัยรัตน์      พาบุดดา   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายชัยรัตน์      พาบุดดา) 
          สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเขต ๙ 
 

          ถวิล           อุดมไชย        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายถวิล           อุดมไชย) 
          สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลขุนทองเขต ๑๐ 
 

สุพิศ        แพนไธสง   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                      (นางสุพิศ        แพนไธสง) 
         สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเขต ๑๒ 
 

ลัดดา            โสวะ        ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
            (นางลัดดา            โสวะ) 
           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


